





ผลการตรวจสอบการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ  
ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ลำดับ	หน่วยงาน	ขั้นตอนที่ ๑				ขั้นตอนที่ ๒	ขั้นตอนที่ ๓						ขั้นตอนที่ ๔				ขั้นตอนที่ ๕		
		การจัดส่งข้อมูล URL	จัดทำคำสั่ง คมะทำงาน	การจัดส่งข้อมูล Word	จัดทำแผนปฏิบัติการ	ประกาศเจตนารมณ์ ๓ ประกาศ	กำหนดปัญหาที่ยกมา	ดำเนินการตามแผน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๐	รายงานผลรอบ ๖ เดือน	แบบประเมิน พฤติกรรม	กิจกรรมย่อย เชิดชู บุคลากร	การอับโหลดแบบ เสนอราชชื่อฯ ผ่านหน้า เว็บไซต์	การส่งรายชื่อผ่าน Google Form	การจัดกิจกรรม ยกย่อง เชิดชู บุคลากร	การจัดกิจกรรมถอดบทเรียน	ตลาดนัดคุณธรรม	ดำเนินการตามแผน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๙๐	รายงานผลรอบ ๑๒ เดือน	
๒๓	วิทยาลัยนักรบริหารสาธารณสุข	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๔	สำนักบริหารยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย	ไม่ได้เข้าร่วม											✓	ไม่ได้เข้าร่วม					
๒๕	ศูนย์บริหารจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ กระทรวงสาธารณสุข	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๖	ศูนย์สันติวิธีสาธารณสุข	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✗		
๒๗	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๘	ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข	ไม่ได้เข้าร่วม																	
๒๙	สำนักโครงการพระราชดำริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ และกิจกรรมพิเศษ	ไม่ได้เข้าร่วม											✓	ไม่ได้เข้าร่วม					
๓๐	สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงสาธารณสุข	ไม่ได้เข้าร่วม											✓	ไม่ได้เข้าร่วม					
๓๑	สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข	ไม่ได้เข้าร่วม																	

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๑๓ น.

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลาง  
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
ตามประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑  
สำหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

<b>แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</b>	
ชื่อหน่วยงาน : ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข วัน/เดือน/ปี : ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ หัวข้อ : ผลการตรวจสอบการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) : ผลการตรวจสอบการดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินการเป็นองค์กรคุณธรรมต้นแบบ ของหน่วยงานในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ราชการบริหารส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  Link ภายนอก: ไม่มี หมายเหตุ: .....	
<b>ผู้รับผิดชอบการให้ข้อมูล</b> อรทัย ปัญใจ (นางสาวอรทัย ปัญใจ) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	<b>ผู้อนุมัติรับรอง</b> สุชาภา วรินทร์เวช (นางสาวสุชาภา วรินทร์เวช) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ (หัวหน้า) วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
<b>ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่</b> อรทัย ปัญใจ (นางสาวอรทัย ปัญใจ) นักวิเคราะห์นโยบายและแผน วันที่ ๑๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖	